

BÁO CÁO

Giải trình kiến nghị của cử tri trước

Kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBND thành phố nhận được Báo cáo số 128/BC-MTTQ-BTT ngày 08/6/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo số 05/BC-LN ngày 13/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan như sau:

A. CÁC KIẾN NGHỊ TẠI CÁC CUỘC TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Cử tri Phường 5: *Đề nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh công tác quy hoạch đô thị, đầu tư đồng bộ không dàn trải và kéo dài các công trình, dự án hiện đang giải phóng mặt bằng, các tuyến đường Lê Thánh Tông, Đặng Trần Côn, Kiệt 178 Hàm Nghi làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.*

Liên quan đến công tác quy hoạch đô thị: Xác định được vai trò quan trọng của công tác quy hoạch đô thị trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong những năm qua UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các phường thực hiện rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thực trạng sử dụng đất của khu vực, tính khả thi thực hiện theo quy hoạch không cao nhằm thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch và ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời, tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực, làm cơ sở phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố. Việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường 5 nói riêng và các phường khác trên địa bàn thành phố Đông Hà nói chung là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị tổ chức rà soát, bước đầu lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu các phường: Đông Thanh, Đông Lương, Đông Giang, Đông Lễ, Phường 3; sau khi hoàn thành sẽ triển khai các phường còn lại để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tiến độ nhanh nhất.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng: Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn và phức

tạp; liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong vùng thực hiện các dự án; tác động lớn đến tiến độ đầu tư và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Do đó, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế làm chậm tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, một số đơn vị vẫn chưa làm hết trách nhiệm; công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, thiếu chủ động, chưa linh hoạt, đa dạng trong tiếp cận các trường hợp bị ảnh hưởng; tiến độ xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất ở một số phường còn chậm, còn sai sót, thiếu thông tin; trong quá trình thực hiện, một số trường hợp bị ảnh hưởng còn kiến nghị kéo dài, vượt cấp, nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền cần phải xin chủ trương thực hiện dẫn đến chậm tiến độ các dự án; vẫn còn một số trường hợp đã tính đúng, tính đủ về khối lượng, đúng quy trình, đã giải thích, vận động, đối thoại công khai, nhưng vẫn cố tình kiến nghị, không chấp hành công tác giải phóng mặt bằng hoặc cản trở thi công. Nhằm giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều buổi kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo, ghi nhận những kiến nghị hợp lý của người bị ảnh hưởng để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời tổ chức đối thoại với các hộ gia đình chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để trao đổi, giải thích cũng như vận động chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng hoàn thành các công trình trên địa bàn.

2. Cử tri Phường 5: “Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ mới tại Khu phố 6, Phường 5.”

UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chợ và Khu phố chợ Phường 5; đồng thời, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ quy hoạch và khảo sát thực địa, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án, các nhà đầu tư đều có ý kiến cho rằng nếu Nhà đầu tư thực hiện công tác GPMB để đầu tư dự án Chợ và Khu phố chợ Phường 5 sẽ gặp nhiều khó khăn, không khả thi.

Để đảm bảo tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương lập dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Chợ và Khu phố chợ Phường 5, sử dụng nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất của tỉnh. Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2410/UBND-TN thống nhất chủ trương giao UBND thành phố lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Chợ và Khu phố chợ Phường 5; trên cơ sở đó, UBND thành phố

đã cập nhật vào danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 2 và đã được thông qua; hiện nay đang tập trung chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

3. Cử tri phường Đông Lương: “Tại khu dân cư (Kiệt 23 đường Điện Biên Phủ) có nhà máy chế biến gỗ lâm sản đang hoạt động, sản xuất chế biến gỗ gây ô nhiễm môi trường như bụi, khói, tiếng ồn, nước thải, mùi hôi ... làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân xung quanh.”. Liên quan đến nội dung này, cử tri tiếp tục phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 của đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quá trình hoạt động sản xuất của Xưởng chế biến gỗ, ván thanh thuộc Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị phát thải khí, bụi, tiếng ồn... gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực dân cư khu phố 3, phường Đông Lương. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra. Quá trình các đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và yêu cầu Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các giải pháp bảo vệ môi trường tại Xưởng chế biến gỗ, ván thanh, như: Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để tăng cường hiệu quả xử lý, thực hiện giải pháp hạn chế tối đa bụi và nước mưa chảy tràn của bãi chứa nguyên liệu và phế liệu gỗ ngoài trời, lắp đặt vị trí lấy mẫu theo đúng quy định... Sau kiểm tra, Công ty đã có thực hiện một số yêu cầu, biện pháp về giảm thiểu phát thải khí, bụi, tiếng ồn... Tuy nhiên, quá trình hoạt động sản xuất của Xưởng chế biến gỗ, ván thanh vẫn phát thải khí, bụi vào môi trường gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, như ý kiến cử tri đã phản ánh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động Xưởng chế biến gỗ, ván thanh vào ngày 06/7/2021 và yêu cầu Công ty tăng cường các biện pháp để giảm thiểu tối đa phát sinh bụi thải, nước thải trong hoạt động sản xuất, yêu cầu Công ty dừng hoạt động cho đến khi khắc phục được những vấn đề trên. Hiện nay, công ty đã ngừng hoạt động để khắc phục các yêu cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất.

Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với UBND phường Đông Lương và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát và theo dõi quá trình thực hiện khắc phục của Xưởng chế biến, gỗ ván thanh của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị.

4. Cử tri phường Đông Lương: “Đọc đường Điện Biên Phủ, đoạn từ đèn xanh, đèn đỏ ngã tư Hùng Vương đến Trường Cao đẳng Y tế (không có nhà ở), tình trạng vứt rác bừa bãi 2 bên đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị lãnh đạo các cấp sớm có biện pháp xử lý”. Liên quan đến nội dung này, cử tri phường Đông Thanh cũng có kiến nghị xử lý triệt để tình trạng rác thải vô chủ trên địa bàn tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 của đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Liên quan đến vấn đề này, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện (Công văn số 1729/UBND-VP ngày 10/9/2020 về tăng cường công tác quản lý các điểm phát sinh rác vô chủ; Công văn số 461/UBND-PTNMT ngày 17/3/2021 về tăng cường công tác quản lý và xử lý tình trạng đổ rác thải ảnh hưởng môi trường, mỹ quan đô thị; Công văn số 727/UBND-PTNMT ngày 20/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và xử lý tình trạng đổ rác thải ảnh hưởng môi trường, mỹ quan đô thị; Công văn số 1312/UBND-PTNMT ngày 30/6/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nhân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường). Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi để xử lý tình trạng đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn.

5. Cử tri Phường 5: “Việc giải quyết chế độ chính sách cho chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế còn chậm và nhiều tồn đọng, đề nghị các cơ quan chuyên môn cần rà soát và giải quyết kịp thời.”

Việc thụ lý, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các phường thực hiện bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tuy nhiên, các hồ sơ đủ điều kiện thụ lý phải đề nghị lên cấp cao hơn xem xét quyết định nên mất nhiều thời gian. Có một số trường hợp chưa đủ điều kiện để đề nghị, tiếp tục chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền do một số thông tư, nghị định, hướng dẫn đã thay đổi và hết hiệu lực thi hành nên vẫn còn tồn đọng, gây bức xúc cho người dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục liên quan, ... để giải quyết thấu đáo các chế độ chính sách đối với người có công trong thời gian tới, nhằm tri ân công lao đóng góp và sự hy sinh, mất mát của những người có công trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

B. CÁC KIẾN NGHỊ TẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự đô thị

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

1.1. Kiệt 25 đường Lương Khánh Thiện được đưa vào quy hoạch mở đường khá lâu nhưng chưa được triển khai thực hiện; hiện nay có một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn lên khu vực quy hoạch đường. Mặt khác, việc thực hiện xã hội hóa đường bê tông theo quy hoạch với chiều rộng mặt đường quá lớn, trong khi dân cư sống tại khu vực này thưa thớt, mức đóng góp xã hội hóa trung bình trên mỗi hộ dân quá lớn; đề nghị thành phố quan tâm và sớm có biện pháp triển khai để đảm bảo việc giao thông đi lại của người dân.

Tuyến đường Kiệt 25 Lương Khánh Thiện có chiều dài khoảng 170m, mặt cắt ngang quy hoạch nền đường rộng 13,0m, mặt cắt ngang hiện trạng rộng từ 7,0 - 10,0m, mặt đường bằng đất chưa được đầu tư ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân hai bên tuyến và gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến. Trước đây, UBND Phường 3 đã phối hợp với ban cán sự Khu phố 7 tiến hành họp dân để vận động nhân hai bên tuyến đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường trên theo hình thức xã hội hóa và đã cơ bản được nhân dân đồng thuận thống nhất đề xuất thực hiện, tuy nhiên chưa thực hiện được do không thuộc đối tượng thực hiện kiên cố hóa giao thông (chỉ áp dụng đối với các tuyến đường phố, ngõ, kiệt có mặt cắt hiện trạng 5m trở xuống).

Xét thấy trong điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn, hạn chế nên chưa thể thực hiện đầu tư, xây dựng đồng bộ tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được duyệt (mặt cắt 13,0m) và để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn cũng như mỹ quan đô thị, UBND thành phố thống nhất chủ trương triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Kiệt 25 Lương Khánh Thiện hiện trạng theo hình thức xã hội hóa với quy mô dự kiến chiều dài khoảng 170m, chiều rộng 5m, đồng thời giữ nguyên mặt cắt ngang 13,0m theo quy hoạch đã được phê duyệt và sẽ triển khai xây dựng theo quy hoạch khi có điều kiện.

Yêu cầu UBND Phường 3 thông tin, tuyên truyền và vận động nhân dân hai bên tuyến đồng thuận tổ chức thực hiện.

1.2. Đường Nguyễn Trung Trực và đường Lương Ngọc Quyến chưa có hệ thống thoát nước thải, vì vậy nước sinh hoạt của người dân thải ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; đề nghị UBND thành phố quan tâm, sớm đầu tư các hệ thống thoát nước thải sinh hoạt để chấm dứt tình trạng trên.

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước luôn được thành phố quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn ngân sách nên việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước được xem xét thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Tiếp thu kiến nghị của cư tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, đồng thời xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư khi có điều kiện.

1.3. Đường Trần Đình Ân, đường Yết Kiêu được quy hoạch xây dựng đã lâu nhưng chưa được triển khai, mặc dù cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện; đề nghị thành phố quan tâm, đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân cũng như góp phần chỉnh trang đô thị.

Xác định việc đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, trong những năm qua UBND thành phố đã quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường như đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nguyễn Văn Tường... góp phần đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị. Đối với kiến nghị, đề xuất của cử tri liên quan đến việc đầu tư xây dựng tuyến đường

Trần Đình Ân, đường Yết Kiêu, UBND thành phố thông tin đến cử tri các nội dung như sau:

- Đối với tuyến đường Trần Đình Ân: Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại, UBND thành phố đã giao Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Trần Đình Ân từ nguồn vốn tăng thu sử dụng đất năm 2020. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện công trình trong năm 2021.

- Đối với tuyến đường Yết Kiêu: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra tuyến đường trên và đưa vào danh mục các công trình ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị

2.1. Đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Thánh Tông và cầu sông Hiếu

Tuyến đường Lê Thánh Tông do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021, tuy nhiên do điều kiện kinh phí nên giai đoạn này chưa đầu tư hạng mục điện chiếu sáng. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ xem xét, ưu tiên đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Thánh Tông trong thời gian tới.

2.2. Hệ thống thoát nước cho khu vực cánh đồng phía Tây đường tàu (Khu phố 3) đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị đầu tư xây dựng sớm để đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng tại khu vực trên.

Hiện nay, công trình đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (có 28/29 trường hợp thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đã công khai). Trung tâm Phát triển quỹ đất đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm chi trả kinh phí cho các trường hợp bị ảnh hưởng (29/29 trường hợp). Bên cạnh đó, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất đang đồng thời triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát... Dự kiến sẽ chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và khởi công xây dựng công trình vào cuối tháng 7/2021.

2.3. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè ở khu vực hói Chùa.

Trong những năm qua, để đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, tỉnh và thành phố đã quan tâm huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, khắc phục sửa chữa, nạo vét các công trình phục vụ sản xuất, trong đó có khu vực hói Chùa, phường Đông Thanh. Về lâu dài, việc xây dựng hệ thống kè vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa kết hợp với phát triển

dịch vụ sẽ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế ở khu vực hói Chùa. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách thành phố còn khó khăn nên các công trình được đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Đông Thanh, thành phố sẽ nghiên cứu, xem xét đầu tư khi có điều kiện trong thời gian tới.

3. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị

3.1. Đề nghị thành phố quan tâm rà soát, đặt tên đường đối với Kiệt 39 Huỳnh Thúc Kháng và Kiệt 108 Lý Thường Kiệt; đồng thời đề nghị xem xét nâng cấp, mở rộng Kiệt 174 Lê Duẩn (kéo dài đến đường Đoàn Thị Điểm và đặt tên đường Đoàn Thị Điểm sau khi nâng cấp, mở rộng) và nâng cấp tuyến đường Thạch Hãn; tạo điều kiện đi lại cho Nhân dân.

Liên quan đến kiến nghị đặt tên đường đối với kiệt 39 Huỳnh Thúc Kháng và kiệt 108 Lý Thường Kiệt: Xét thấy việc đặt tên cho các tuyến đường chưa có tên là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của người dân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục đặt tên cho các tuyến giao thông và các công trình đủ điều kiện đặt tên.

Đối với đề xuất nâng cấp, mở rộng kiệt 174 Lê Duẩn (kéo dài đến đường Đoàn Thị Điểm và đặt tên đường Đoàn Thị Điểm sau khi nâng cấp, mở rộng): Việc đầu tư, mở rộng tuyến đường Kiệt 174 Lê Duẩn là phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách thành phố còn gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng công trình sẽ được thực hiện từng bước, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và xem xét, nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong các năm tiếp theo. Đồng thời sẽ xem xét đưa vào kế hoạch xây dựng đề án đặt tên đường đảm bảo phù hợp.

Đối với tuyến đường Thạch Hãn: Ngày 23/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, theo đó, tuyến đường Thạch Hãn đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào dự án trên. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông) đang tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét để thực hiện đầu tư theo quy định.

3.2. Do hệ thống thoát nước bằng hình thức cống hộp có đường kính chỉ khoảng hơn 1,5m nên khả năng thoát lũ rất thấp. Đường kính cống hộp quá nhỏ so với lưu lượng nước nên khi mưa to xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên diện rộng như khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng, các tuyến đường Lê Lợi, Trường Chinh và các khu dân cư có đường cống đi qua, có nơi ngập sâu hơn 1,5m, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Đề nghị thành phố có biện pháp giải quyết.

Lưu vực thoát nước cho khu vực cử tri kiến nghị thuộc địa bàn Phường 5 và phường Đông Lễ (có điểm đầu thuộc Phường 5, điểm cuối thuộc cánh đồng phường Đông Lễ, diện tích lưu vực khoảng 100ha).

Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền, dự án ADB, dự án WB đã thực hiện đầu tư xây dựng 01 hồ điều hòa và khoảng 1,7km cống BTCT từ đường Hàm Nghi đến cánh đồng phường Đông Lễ (vị trí kênh N2), với khẩu độ từ 1,5x1,5m đến 2,5x3m. Tuy nhiên, do tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp dẫn đến thời tiết bất lợi liên tục xảy ra, đặc biệt là có những trận mưa vượt tần suất, kéo dài dẫn đến ngập úng. Mặt khác, do tốc độ phát triển đô thị diễn ra nhanh dẫn đến việc san lấp mặt bằng, nâng cao cos nền, giảm nhanh diện tích trữ nước làm nhiệm vụ điều hòa phía thượng lưu, dẫn đến thời gian tập trung dòng chảy rất nhanh khi mưa lớn. Thực trạng trong những năm qua, khi có những đợt mưa lớn, nước tập trung về nhanh, trong lúc hệ thống cống hiện trạng chưa đủ năng lực đáp ứng thoát nước, dẫn đến ngập úng cục bộ các khu vực vùng thấp trũng (trong đó có khu vực khu phố 2 Phường 5, Trường THCS Phan Đình Phùng, đường Trường Chinh, ...).

Trước thực trạng ngập úng các khu vực thuộc Phường 5 và phường Đông Lễ, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố rà soát, đánh giá và lập chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2, Phường 5 và đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua (tại Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 25/06/2021) với tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đang khẩn trương tiến hành thực hiện các bước tiếp theo, dự kiến triển khai thi công vào Quý III/2022 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

4. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị

4.1. Hiện nay, đường Nguyễn Thiện Thuật chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện gây khó khăn cho việc đi lại của bà con, đề nghị sớm quan tâm hoàn thiện tuyến đường trên.

Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Tờ trình số 3416/TTr-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, công trình Đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Đông Hà (tuyến nhánh của công trình Đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ) thuộc danh mục các công trình xin điều chỉnh bổ sung vào dự án. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông) đang tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét để thực hiện đầu tư theo quy định.

4.2. Hệ thống thoát nước trong khu dân cư tại khu phố Trung Chỉ và khu phố Đại Áng không đảm bảo thoát nước, dẫn đến khu vực thường xuyên bị ngập úng, tràn ra đường làm ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của bà con

trong khu phố. Vì vậy, kính đề nghị các cấp xem xét giải quyết có giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hiện tại và khảo sát bổ sung các tuyến ống thoát nước để đảm bảo thoát nước tại các khu vực nói trên.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước luôn được thành phố quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn ngân sách nên việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước được xem xét thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, khảo sát và xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư khi có điều kiện. Tuy nhiên, để sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước ở các khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, hiện nay UBND thành phố đã ban hành Đề án xã hội hóa cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025. Yêu cầu UBND các phường thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng thuận xây dựng hệ thống thoát nước theo hình thức xã hội hóa.

4.3. Đường Lý Thường Kiệt và đường Hùng Vương chưa được đầu tư xây dựng vỉa hè nên rất khó để khu phố xây dựng khu phố văn hóa kiểu mẫu. Kính đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, xem xét đầu tư vỉa hè 02 tuyến đường trên.

Đối với vỉa hè đường Hùng Vương: Ngày 12/5/2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ). Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đối với vỉa hè đường Lý Thường Kiệt: Dự án vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25/6/2021. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, dự kiến triển khai thi công vào cuối tháng 10/2021.

4.4. Đề nghị xem xét đầu tư hệ thống thoát nước mặt đường Phạm Hồng Thái để các khu vực xung quanh đấu nối với thoát nước mặt đường, tránh tình trạng nước ú đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan khảo sát, đề xuất phương án và tham mưu UBND thành phố ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

II. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

1.1. Công trình đường Lê Thánh Tông: Quá trình thi công chậm, việc cấp lại giấy CNQSDĐ cho các hộ dân sau khi GPMB chậm, công tác đền bù, GPMB chưa đồng bộ; đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cũng như tiến độ GPMB xây dựng công trình nói trên để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến công tác GPMB: Công trình đường Lê Thánh Tông có 214 trường hợp bị ảnh hưởng tại địa bàn Phường 3 và Phường 5, công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 03 đoạn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Chí Thanh; đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hoàng Thị Ái; đoạn từ Trường Cao đẳng sư phạm đến Quốc lộ 9). Do khối lượng công việc khá lớn nên công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trước đối với các trường hợp có nguồn gốc đất đai, hồ sơ, số liệu đầy đủ, rõ ràng; các trường hợp phức tạp thực hiện sau nên việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được chia thành nhiều đợt. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, có 175/178 trường hợp được phê duyệt đã nhận tiền, 03/178 trường hợp chưa nhận tiền. Còn lại 36 trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (trong đó có 27 trường hợp đã bàn giao mặt bằng). Các trường hợp còn lại vướng mắc chủ yếu liên quan đến kiến nghị đơn giá bồi thường thấp, tranh chấp đất đai, một số trường hợp do nguồn gốc sử dụng đất phức tạp nên phải kéo dài thời gian thực hiện. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, cam kết hoàn thành công tác GPMB trước ngày 31/12/2021.

Liên quan đến vấn đề cấp Giấy CNQSDĐ: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung, đẩy nhanh tiến độ cấp/cấp lại giấy CNQSDĐ cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

1.2. Tại Khu tái định cư dãy 2 đường Trần Bình Trọng, việc cấp nước sinh hoạt cho người dân tái định cư còn chậm; đề nghị chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước, phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tích cực đôn đốc đơn vị thi công phối hợp với Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị thực hiện công tác thử áp lực, súc xả, khử trùng đường ống cấp nước. Dự kiến trong tháng 7/2021 sẽ hoàn thành đầu nối cấp nước cho khu tái định cư.

1.3. Hộ ông Trần Sỹ Điền (Khu phố 6, Phường 3) có ý kiến: Năm 2016, hộ gia đình ông có mua lô đất số 10 đường Khóa Bào thông qua đấu giá, năm 2016, UBND thành phố có dự án mở đường đã lấy đất của gia đình nhưng không có thông báo để gia đình được rõ; đơn vị thành phố đã áp giá đền bù theo quy định của UBND tỉnh nhưng gia đình không đồng ý do giá đền bù quá thấp; gia đình ông đề nghị phân diện tích thu hồi nên áp giá theo vị trí 1 chứ không chia theo vị trí 1, vị trí 2.

Việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Trần Sỹ Điền đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Gia đình đề nghị áp giá bồi thường toàn bộ phần diện tích đất thu hồi của gia đình theo vị trí 1 là không có cơ sở để thực hiện. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã trả lời và giải thích cho hộ gia đình được rõ.

Liên quan đến kiến nghị giá bồi thường về đất thấp: UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra, rà soát, tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

1.4. Hiện nay, tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố nói chung và Phường 3 nói riêng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực; đề nghị thành phố chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp xử lý.

Nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn sức khỏe, môi trường cho người dân, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân không chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư; khuyến khích, tạo điều kiện để người chăn nuôi đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, mở rộng các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ...

Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền vận động các hộ dân hạn chế chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư, hoạt động chăn nuôi phải có biện pháp thu gom, xử lý như xây dựng hầm biogas, sử dụng đệm lót sinh học... đảm bảo các vấn đề môi trường; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm không thực hiện đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân lân cận.

1.5. Việc Quản lý đất nghĩa trang nghĩa địa hiện nay còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất để chôn cất, xây dựng lăng mộ, đổ rác thải khu vực nghĩa trang nghĩa địa ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường; đề nghị thành phố sớm có kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Ngày 31/12/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc ban hành đề án quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030. Theo đó UBND thành phố giao các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo thẩm quyền trong đó có nội dung xây dựng quy chế quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn và hiện nay đang thực hiện. Trước mắt, để hạn chế tình trạng lấn chiếm đất để chôn cất, xây dựng lăng mộ trái phép, đổ rác thải khu vực nghĩa trang nghĩa địa gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu UBND các phường thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về nội dung Đề án để người dân đồng thuận thực hiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

1.6. Việc cấp đất tái định cư cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi công trình cầu dây văng tiến độ chậm; đề nghị thành phố sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để Nhân dân ổn định cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện công trình Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với Trung tâm thành phố (Cầu dây văng), Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức làm việc các đơn vị liên quan và các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất, đề xuất các khu đất đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng trên địa bàn do UBND thành phố quản lý để giao đất cho các hộ gia đình được giao đất. Tuy nhiên, các hộ gia đình đề nghị được giao đất tại Khu dân cư Đông Soi, Phường

3. Quá trình thực hiện xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi do phải điều chỉnh dự án nên kéo dài thời gian hoàn công, dẫn đến việc giao đất cho các hộ gia đình chậm so với thời gian dự kiến. Ngày 02/7/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức làm việc với các hộ gia đình được giao đất để giải thích và cam kết sẽ hoàn thành việc giao đất trong tháng 10/2021. Theo đó, các hộ gia đình đã thống nhất.

1.7. Đề nghị thành phố sớm có giải pháp di dời một số hộ dân sinh sống tại khu vực dọc bờ sông Hiếu vì khu vực này đang có nguy cơ sạt lở khi mùa mưa bão đến.

Trong thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh và thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống các tuyến kè chống sạt lở hai bên bờ sông, trong đó có hệ thống kè sông Hiếu nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất, đời sống, tính mạng của người dân và mỹ quan đô thị. Hàng năm, trong các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, thành phố rất chú trọng đến công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm, các khu vực dọc bờ sông có nguy cơ sạt lở ở các phường. Tiếp thu ý kiến của cử tri Phường 3, UBND thành phố yêu cầu UBND Phường 3 tiến hành rà soát, thống kê, báo cáo UBND thành phố cụ thể số hộ dân đang sinh sống cần di dời khỏi khu vực dọc bờ sông Hiếu có nguy cơ sạt lở để UBND thành phố có cơ sở đề xuất UBND tỉnh phương án di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị

2.1. Đường Hoàng Diệu còn một số hộ gia đình vẫn chưa GPMB; đề nghị các cấp có giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB, thi công hoàn thiện tuyến đường trên.

Công trình đường Hoàng Diệu đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, còn 04 trường hợp chưa thống nhất nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng (hộ ông Nguyễn Đức Quang, hộ ông Phan Quốc Sành, hộ bà Phạm Thị Xuân, hộ bà Phạm Thị Chúc (đã mất), người đại diện là ông Hồ Vĩnh Sỹ Nguyên, cùng trú tại Khu phố 3 (Khu phố 5 cũ), phường Đông Thanh). Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, 04 hộ gia đình trên có nhiều nội dung kiến nghị nằm ngoài quy định pháp luật. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức vận động, giải thích nhưng các hộ gia đình vẫn không thống nhất. Để giải quyết một số nội dung kiến nghị của các hộ gia đình, sớm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương hỗ trợ khác và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 6101/UBND-CN ngày 31/12/2020. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã lập phương án hỗ trợ, công khai cho 04 trường hợp nói trên (trong đó: 01 trường hợp thống nhất; 03 trường hợp không thống nhất).

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang tiến hành rà soát, báo cáo cụ thể quá trình bồi thường, hỗ trợ để tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại, vận động 03 hộ gia đình còn lại (hộ ông Nguyễn Đức Quang, hộ

ông Phan Quốc Sành, hộ bà Phạm Thị Chước (đã mất), người đại diện là ông Hồ Vĩnh Sỹ Nguyên) và tham mưu thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định.

2.2. Việc áp giá đền bù GPMB các công trình thực hiện không thống nhất, có trường hợp lúc thì nâng lên, lúc thì hạ xuống làm mất lòng tin của người dân và ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động của địa phương. Đề nghị các cấp làm công tác GPMB cần được thực hiện thống nhất, chính xác, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện công tác GPMB, có một số trường hợp có giá trị bồi thường, hỗ trợ biến động. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì việc tính toán, áp giá của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đôi lúc còn thiếu sót.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

2.3. Hiện nay, việc khai thác cát trái phép trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn ra, đề nghị các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý.

Thời gian qua, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện. Yêu cầu UBND phường Đông Thanh nắm bắt thông tin, tổ chức theo dõi các đối tượng khai thác cát trái phép và thông tin kịp thời đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố để phối hợp ngăn chặn, đấu tranh và xử lý theo đúng quy định.

3. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị

3.1. Đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Diệu và việc sinh sống gây ô nhiễm môi trường tại khu vực của ông.

Ông Nguyễn Quang Diệu xây dựng quán kinh doanh trên phần diện tích 80m² do Nhà nước quản lý. Vụ việc đã được các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý, đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Quyết định số 2235/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2014) và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Diệu, trú tại Tổ 5, Khu phố 9, phường Đông Lễ (Quyết định số 696/QĐ-CC ngày 11/5/2015); theo đó giao UBND phường Đông Lễ chủ trì, phối hợp Đội Trật tự xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Diệu không đồng tình với các Quyết định số 2235/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2014, Quyết định số 696/QĐ-CC ngày 11/5/2015 và có đơn khiếu nại gửi UBND thành phố. Ngày 15/9/2015, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà đã ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc giải quyết

đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Diệu, trú tại Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (lần đầu), theo đó không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quang Diệu.

Tiếp thu kiến nghị cử cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Đông Lễ và các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện Quyết định số 696/QĐ-CC ngày 11/5/2015 về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Diệu, trú tại Tổ 5, Khu phố 9, phường Đông Lễ.

Về việc sinh sống gây ô nhiễm môi trường tại khu vực của ông Nguyễn Quang Diệu: Yêu cầu UBND phường Đông Lễ khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định.

3.2. Cử tri Khu phố Lương An kiến nghị: Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Cơ sở hạ tầng Đông kênh N2 được các hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên, qua nhiều năm việc thường tiến độ giải phóng mặt bằng và đền bù về đất không được cơ quan chức năng giải quyết. Cử tri đề nghị thành phố sớm thực hiện.

Công trình Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông kênh N2, phường Đông Lễ có tổng số bị ảnh hưởng là 46 trường hợp. Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (03 đợt) cho 37 trường hợp (đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền thưởng tiến độ giải phóng mặt bằng); 07 trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt tại đợt 04, dự kiến chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào ngày 23/7/2021; còn lại 02 trường hợp (ông Thạch và bà Hiệp), Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã áp giá, công khai, đối thoại nhưng các hộ vẫn chưa thống nhất. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 02 hộ nói trên đảm bảo theo đúng quy định, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

4. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị

4.1. Lò mổ (tại Khu phố 1) nằm trong khu dân cư đã xuống cấp, ô nhiễm môi trường trầm trọng chưa được di dời, gây bức xúc cho người dân ở Khu phố 1 và Khu phố 3. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét di dời lò mổ ra khỏi khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe lâu dài cho người dân sinh sống nơi đây (ý kiến này đã được cử tri phản ánh nhiều lần trong nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm).

Liên quan đến nội dung này, UBND thành phố đã có Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/11/2020 về giải trình kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, trong đó có 01 điểm xây mới tại khu vực Trạm xử lý nước thải thành phố Đông Hà, thuộc địa bàn phường Đông Lễ để di dời cơ sở giết mổ gia súc phường Đông Lương và các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi đầu tư để triển khai thực hiện.

Trong thời gian chưa kêu gọi được nhà đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt, yêu cầu UBND phường Đông Lương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hiệu quả đối với việc thu gom, xử lý chất thải lò mổ đảm bảo vệ sinh, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực kéo dài.

4.3. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương xử lý vướng mắc trong công tác GPMB, thi công hoàn thành công trình đường Lê Lợi nổi dài đảm bảo sinh hoạt, đi lại cho bà con hai bên tuyến.

Công trình đường Lê Lợi nổi dài đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trên tuyến chỉ còn vướng mắc 01 trường hợp (hộ ông Võ Soái và bà Lê Thị Hòa) chưa thống nhất với phương án thu hồi đất mở đường và chỉnh trang hai bên tuyến, cũng như phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, UBND thành phố đang trình UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi thực hiện dự án theo hướng không chỉnh trang (chỉ thu hồi phạm vi làm đường) để hoàn thành dứt điểm dự án.

III. Lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân sách

1. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị: Đề nghị xem xét đầu tư xây dựng Chợ tại Khu phố 3 để thuận tiện phục vụ bà con nhân dân. Bên cạnh đó, đề nghị quan tâm xây dựng một khu thiết chế thể thao để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trên địa bàn.

Về đầu tư xây dựng Chợ tại Khu phố 3: Chợ Khu phố 3 đã được bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ tại đường Hàn Thuyên. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, chợ Khu phố 3 không thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách nhà nước mà phải kêu gọi xã hội hóa đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang tập trung chuyển đổi mô hình quản lý các chợ và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới các chợ theo quy hoạch được duyệt, như đầu tư xã hội hóa chợ Phường 5. Sau khi có doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng chợ Khu phố 3, phường Đông Lễ, thành phố sẽ xem xét, tạo điều kiện và trình cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định.

Đối với kiến nghị xây dựng một khu thiết chế thể thao để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trên địa bàn: Hiện nay, UBND thành phố đã có chủ trương tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm VHTT-TDTT thành phố tại đường Lê Lợi thuộc phường Đông Lễ như: Xây dựng nhà thi đấu đa năng, sân tennis, bể bơi, các phòng tập và các khu thể thao ngoài trời; hoàn thành nhà văn hóa Trung tâm phường; xã hội hóa các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa khu phố; xây dựng công viên mini tại đường Lê Lợi (khu phố 4). Khi các hạng mục hoàn thành sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện và giải trí của nhân dân trên địa bàn.

2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị: Hiện nay, một số Nhà Văn hóa khu phố chưa có công trình phụ trợ, đề nghị thành phố sớm thực hiện xã hội hóa

đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ Nhà Văn hóa khu phố trên địa bàn phường.

UBND thành phố đã ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, trong đó có danh mục các công trình phụ trợ được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trên địa bàn phường Đông Thanh có các khu phố thuộc diện sắp xếp lại theo Kế hoạch số 65/KH-TU ngày 24/5/2018 của Thành ủy Đông Hà. Do đó UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư hoàn thiện các hạng mục sau khi sát nhập và lựa chọn nhà văn hóa trung tâm, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực kinh tế.

IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chế độ chính sách, an ninh - chính trị

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

1.1. Đề nghị thành phố có định hướng, giải pháp giải quyết việc làm cho những lao động nông nghiệp thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi GPMB thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các công trình trên địa bàn phường. Liên quan đến nội dung này, cử tri phường Đông Thanh cũng đề nghị thành phố quan tâm tạo việc làm cho những hộ bị thu hết đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.

Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân (không phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) sẽ được hỗ trợ đào tạo việc làm theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 và Điều 1 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh. Thực tế hiện nay, khi thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tính toán hỗ trợ bằng tiền với mức bằng 03 lần giá trị bồi thường đối với các trường hợp được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, đảm bảo đúng quy định.

Đối với trường hợp có nhu cầu được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, đối với người có đất bị thu hồi, trong độ tuổi lao động đề nghị có đơn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được nhận vào cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho khóa học (theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh).

Yêu cầu UBND các phường thông tin, tuyên truyền, tổng hợp nhu cầu tại địa phương, gửi về UBND thành phố (qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố) để tổng hợp, tham mưu giải quyết theo quy định.

1.2. Hiện nay trên tuyến đường Trần Bình Trọng (khu phố 7, Phường 3) có một số hộ gia đình có hộ khẩu tại Phường 5, tuy nhiên nhà ở trên địa bàn Phường 3 nên rất khó khăn trong công tác quản lý, thu thuế, cũng như trật tự an toàn xã hội. Đề nghị các cấp xem xét, kiểm tra để thống nhất quản lý về mặt hành chính.

Những hộ gia đình nằm trong khu vực theo phản ánh của cử tri (từ số nhà 326 đến số nhà 358 Trần Bình Trọng thuộc địa bàn Phường 5) được cơ quan có

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Sổ hộ khẩu theo địa chỉ Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà. Hiện tại, công tác thu thuế, quản lý nhân khẩu và quản lý về mặt hành chính đối với những hộ gia đình này do UBND Phường 5 và Công an Phường 5 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, đất ở của một số hộ gia đình nói trên (có khoảng 1/4 đến 1/3 diện tích phía sau nằm trên địa giới hành chính Phường 3); ngoài ra theo Đề án số 513 của Sở Nội vụ đang thực hiện cắm mốc, phân định lại địa giới hành chính thì những hộ gia đình trên đều thuộc địa giới hành chính Phường 3 (tuy nhiên, Đề án này chưa được phê duyệt), đây có thể là thông tin dẫn đến hiểu nhầm và kiến nghị của cử tri. Nếu có sự thay đổi về địa giới hành chính về sau này, Công an thành phố sẽ chỉ đạo Công an Phường 3, Công an Phường 5 tiến hành điều chỉnh thông tin về nhân hộ khẩu để quản lý theo quy định, đồng thời tham mưu lãnh đạo các cấp điều chỉnh công tác quản lý về mặt hành chính đối với các vấn đề khác.

Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự tại khu vực nói trên trong thời gian qua cơ bản ổn định, những hộ gia đình ở đây chấp hành tốt pháp luật, chưa xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

2. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị:

2.1. Đề nghị xem xét điều chỉnh nội dung ghi tại Bia di tích Đình Làng Lập Thạch, đây là một trong bốn chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến nội dung này, UBND thành phố đã trả lời tại Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 27/6/2019. Theo đó, việc biên soạn nội dung văn bia di tích Đình làng Lập Thạch được căn cứ vào các tài liệu, tư liệu lịch sử chính thống như: Lịch sử Đảng bộ thị xã Đông Hà năm 1930-1999, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tập 1 (1930-1945); đồng thời trong quá trình dự thảo nội dung văn bia đã lấy ý kiến thẩm định của Hội di sản tỉnh Quảng Trị, ý kiến của Thường trực Thành ủy Đông Hà và các đơn vị có liên quan.

2.2. Đề nghị thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng trường THCS tại khu vực phía Đông phường Đông Lễ để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.


Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tính trung bình hàng năm có khoảng 86% số học sinh trên địa bàn các khu phố phía Đông phường Đông Lễ đã được Trường THCS Phan Đình Phùng tuyển sinh và nhập học, 14% số học sinh còn lại theo học các trường THCS khác theo nguyện vọng của gia đình, trong đó đa số theo học tại Trường TH&THCS Phường 2, Trường Trung Vương. Do đó việc đầu tư xây dựng Trường THCS tại khu vực phía Đông phường Đông Lễ trong giai đoạn ngân sách còn khó khăn hiện nay là chưa cần thiết.

3. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị: *Đề nghị các cấp xem xét đầu tư xây dựng lại di tích lịch sử cầu Lai Phước.*

Việc đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cầu Lai Phước - điểm đầu phía nam vào thành phố là cần thiết. Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đưa di tích Cầu Lai Phước vào danh mục đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đưa vào Kế hoạch đầu tư, tu bổ, chống xuống cấp di tích giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện.

Trên đây là một số nội dung giải trình thuộc thẩm quyền, UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố theo yêu cầu, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các ban, ngành liên quan thành phố;
- UBND các phường;
- Lưu: VT 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng